

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết quả Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An.

Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thanh tra số 3332/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 về việc Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An, từ ngày 29/8/2019 đến ngày 19/9/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND thị trấn Vĩnh An. Sau khi xem xét Báo cáo kết quả thanh tra số 03/BC-ĐTT ngày 13/11/2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Chủ tịch UBND huyện kết luận Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An như sau:

I. Khái quát đặc điểm, tình hình:

Thị trấn Vĩnh An với diện tích tự nhiên là 3294,18ha, nằm ở trung tâm huyện Vĩnh Cửu, cách thành phố Biên Hòa 36km. Phía Bắc giáp xã Mã Đà và Hồ Trị An; Phía Nam giáp xã Cây Gáo – Thanh Bình, huyện Trảng Bom; Phía Tây giáp xã Vĩnh Tân – Trị An; Phía Đông giáp Hồ Trị An, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai với dân số hơn 24.000 người, gồm 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm đa số vẫn là người Kinh. Để thuận lợi cho việc quản lý, thị trấn Vĩnh An được chia thành 8 khu phố, và 112 tổ an ninh nhân dân.

II. Kết quả thanh tra, xác minh:

1. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về PCTN:

1.1. Việc phân công chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN:

Công tác phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện. Giao trách nhiệm cho Công chức Văn phòng thống kê tham mưu UBND thị trấn Vĩnh An xây dựng Kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2018. Định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo công tác PCTN theo quy định.

1.2. Việc xây dựng Kế hoạch và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTN:

Ngày 05/3/2018, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An ban hành các Kế hoạch số 257/KH-UBND về Công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2018 đúng thời gian quy định. Nội dung Kế hoạch bám sát yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện và tình hình thực tế tại địa phương. Ngoài ra, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An còn ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch, văn bản liên quan đến công tác PCTN như:

- Kế hoạch số 619/KH-UBND ngày 09/5/2018 về Tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2018.

- Chương trình hành động số 729/CTHĐ-UBND ngày 29/5/2018 về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn thị trấn Vĩnh An.

- Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng tại UBND thị trấn Vĩnh An.

2. Việc thực hiện tuyên truyền pháp luật về PCTN:

UBND thị trấn Vĩnh An đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 25/10/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với trách nhiệm nêu gương theo Kết luận số 34-KL/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thông qua các cuộc họp; hưởng ứng phong trào kể chuyện về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại buổi chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần.

3. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN:

UBND thị trấn Vĩnh An đã thực hiện báo cáo công tác PCTN Quý I, Quý II, 06 tháng, 09 tháng, năm 2018; nội dung báo cáo bám sát đề cương hướng dẫn của Thanh tra chính phủ và đảm bảo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, UBND thị trấn Vĩnh An không thực hiện gửi báo cáo công tác PCTN Quý III, Quý IV báo cáo Kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2018 cho UBND huyện là chưa đúng với chế độ thông tin báo cáo; tất cả các báo cáo đều chưa thực hiện thống kê số liệu theo biểu mẫu quy định.

4. Việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng:

4.1. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước:

a. Công khai ngân sách:

Trong năm 2018, bộ phận Kế toán đã tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An công khai các chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân thị trấn quyết định dự toán; công khai số liệu dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định; công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách của từng quý; công khai quyết toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn đúng nội dung, biểu mẫu, hình thức và đảm bảo thời gian quy định tại Thông tư 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách:

UBND thị trấn Vĩnh An chưa thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

4.2 Công khai, minh bạch trong xây dựng cơ bản:

a. Công khai tài chính đối với việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính:

Trong năm 2018, UBND thị trấn đã khởi công 28 dự án gồm các dự án sau: 23 công trình đường GTNT, 04 công trình nhà văn hóa và 01 công trình đường điện hạ thế. Qua kiểm tra việc thực hiện công khai trong đấu thầu đối với một số dự án, kết quả UBND thị trấn Vĩnh An đã thực hiện công khai về tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt của từng dự án; công khai về kế hoạch vốn đầu tư được UBND huyện giao trong năm cho từng dự án; công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt của từng dự án; công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của từng dự án; công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự toán hoàn thành theo quy định.

b. Công khai trong công tác đấu thầu:

UBND thị trấn Vĩnh An đã tiến hành công khai tất cả các thông tin và kế hoạch đấu thầu, Thông báo mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

4.3. Công khai minh bạch về quản lý sử dụng đất:

UBND thị trấn Vĩnh An thực hiện công khai, niêm yết đầy đủ Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn.

Kiểm tra một số hồ sơ đăng ký cấp giấy CNQSDĐ, kết quả: UBND thị trấn Vĩnh An đã thực hiện niêm yết công khai 15 ngày đối với kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại Hội trường khu phố nơi có đất và Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An.

4.4. Việc thực hiện quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập:

a. Triển khai thực hiện:

Thực hiện Kế hoạch số 2418/KH-UBND ngày 15/11/2018 về kê khai tài sản thu nhập năm 2018 và Quyết định số 6955/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND thị trấn Vĩnh An đã ban hành Kế hoạch 1933/KH-UBND ngày 19/11/2018 triển khai đến cán bộ công chức trong cơ quan thuộc đối tượng phải kê khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

b. Kết quả thực hiện:

Thực hiện theo Quyết định số 6955/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, UBND thị trấn Vĩnh An có 13 cán bộ, công chức phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Qua kiểm tra, 13/13 trường hợp thực hiện kê khai đúng mẫu, đầy đủ thông tin và kê khai đúng thời gian quy định. Tại thời điểm kiểm tra, tại UBND thị trấn Vĩnh An có lưu giữ 13/13 bản kê khai của các đối tượng thuộc diện kê khai theo quy định.

c. Công khai bản kê khai:

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về công khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị, UBND thị trấn, các xã trên địa bàn huyện năm 2018. UBND thị trấn Vĩnh An đã tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trong cơ quan bằng hình thức niêm yết tại trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An và thời gian công khai từ 22/01/2019 đến ngày 28/02/2019, chậm hơn 04 ngày so với yêu cầu tại Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 06/01/2019 của UBND huyện.

d. Báo cáo Kết quả công khai tài sản, thu nhập:

UBND thị trấn Vĩnh An ban hành Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 28/2/2019 về Kết quả công khai tài sản, thu nhập năm 2018, chậm hơn 06 ngày so với yêu cầu tại Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 06/01/2019 của UBND huyện.

III. Kết luận:

Năm 2018, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An đã tích cực chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cụ thể: đã ban hành Kế hoạch PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2018; Kế hoạch tự kiểm tra công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện hiện các quy định về công khai, minh bạch; chỉ đạo triển khai thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

1. Việc thực hiện tuyên truyền pháp luật về PCTN:

Việc thực hiện tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng còn chung chung, chưa tổ chức Hội nghị riêng nhằm tuyên truyền pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chủ yếu lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội.

2. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN:

UBND thị trấn Vĩnh An không thực hiện gửi báo cáo công tác PCTN Quý III, Quý IV báo cáo Kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2018 cho UBND huyện và các báo cáo đều chưa thực hiện thống kê số liệu theo biểu mẫu là chưa thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

3. Việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng:

3.1. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước:

UBND thị trấn Vĩnh An đã thực hiện công khai đầy đủ các nội dung, biểu mẫu, hình thức và đảm bảo thời gian quy định. Tuy nhiên, UBND thị trấn Vĩnh An chưa thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3.2. Việc thực hiện quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập:

a. Công khai bản kê khai:

UBND thị trấn Vĩnh An đã tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trong cơ quan bằng hình thức niêm yết tại trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An và thời gian công khai từ 22/01/2019 đến ngày 28/02/2019, chậm hơn 04 ngày so với yêu cầu tại Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 06/01/2019 của UBND huyện.

b. Báo cáo Kết quả công khai tài sản, thu nhập:

UBND thị trấn Vĩnh An ban hành Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 28/2/2019 về Kết quả công khai tài sản, thu nhập năm 2018, chậm hơn 06 ngày so với yêu cầu tại Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 06/01/2019 của UBND huyện.

IV. Xử lý:

Từ những nội dung kết luận nêu trên, yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An với vai trò trách nhiệm là người đứng đầu cần rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tổ chức rút kinh nghiệm và chấn chỉnh đối với các cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót trong việc tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An về công tác Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị trấn Vĩnh An trong thời gian tới; thực hiện công khai Kết luận thanh tra bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc trong thời hạn 15 ngày theo quy định tại Điều 46, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra **trong tháng 12/2019** (gửi Thanh tra huyện tổng hợp) .

2. Giao Trưởng phòng VH TT huyện tổ chức công khai Kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử của huyện theo quy định tại Điều 46, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra.

3. Giao trách nhiệm Chánh thanh tra huyện tổ chức công bố Kết luận thanh tra theo Điểm a Khoản 3 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo Chủ tịch UBND huyện **trong tháng 12/2019**.

Trên đây là Kết luận Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An , yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- UBKT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Phòng Nội vụ;
- UBND thị trấn Vĩnh An;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu VT-THNC.



**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Minh Phước

